



**วารสาร**

.....  
**ภาษาปริทัศน์**

วารสารสำหรับผู้ที่อยู่ในแวดวงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
ที่แสวงหาความหมายข้อมูลข่าวสาร  
จากทัศนะของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ

# วารสาร ภาษาปริทัศน์

เป็นวารสารวิชาการของสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เผยแพร่ความรู้ภาษาอังกฤษ ตลอดจนความก้าวหน้าทาง  
วิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
2. เผยแพร่ความเคลื่อนไหวภายในแวดวงการเรียนการสอน  
ภาษาอังกฤษ ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้  
และประสบการณ์ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระหว่างครู  
อาจารย์ภาษาอังกฤษในสถาบันต่างๆ
3. ส่งเสริมให้อาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิเสนอผลงานทางวิชาการ  
และมีส่วนร่วมในด้านการเผยแพร่วิชาการ และให้บริการแก่สังคม  
กำหนดออกปีละ 1 ฉบับ

การตีพิมพ์บทความใดๆ ในวารสารเล่มนี้ จะต้องได้รับอนุญาต  
เป็นลายลักษณ์อักษรจากกองบรรณาธิการ “ภาษาปริทัศน์” ก่อน

บทความในวารสารเล่มนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนแต่ละท่าน  
คณะกรรมการจัดทำวารสาร “ภาษาปริทัศน์” ไม่จำเป็นต้องเห็น  
ด้วยเสมอไป

วารสารภาษาปริทัศน์ ได้รับเงินสนับสนุนค่าพิมพ์จากจุฬาลงกรณ์  
มหาวิทยาลัย

# บทบรรณาธิการ

---

ในยุคโลกาภิวัตน์ และยุคข้อมูลข่าวสาร การเรียนการสอนภาษาอังกฤษจำเป็นต้องพัฒนา เพื่อให้ทันต่อยุคสมัยทั้งการใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์เพื่อให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเรียนรู้ และส่งข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ภาษาปริทัศน์ฉบับนี้จึงได้นำเสนอบทความเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน บทบาทของผู้สอนภาษาให้ทันสมัยกับยุคคอมพิวเตอร์ อาทิ การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยการเขียน เพื่อช่วยให้ผู้อ่านได้มีแนวทางในการพัฒนาการสอนทักษะการเขียน และบทความ เรื่อง การสร้างและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสื่อหลากหลาย เพื่อสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 รวมทั้งบทความในด้านการบริหารเรื่อง เราจะสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้อย่างไร ส่วนด้านการวิจัยมีบทความเรื่อง การประเมินผลแบบแฟ้มสะสมงาน ซึ่งเป็นวิธีการที่น่าสนใจ และสามารถนำไปใช้กับนักเรียนได้ทุกระดับ นอกจากนี้ยังมีรายงานการวิจัยซึ่งเป็น บทความที่ต่อเนื่องจากฉบับปีที่ 16 ฉบับปี 2539-2540 คือ เรื่อง การให้คำปรึกษาหารือในการปรับปรุงการเขียนเค้าโครงการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งในฉบับนี้จะเป็น เรื่องกรณีศึกษาของนักศึกษาที่ความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน ต่อจากนั้นคือรายงาน วิจัยเรื่อง การสำรวจความต้องการและเจตคติของบุคคลในสาขาอาชีพต่าง ๆ เกี่ยวกับความ สำคัญของภาษาอังกฤษในงานอาชีพและชีวิตประจำวัน และรายงานวิจัยสุดท้ายคือ เรื่อง ชนิด ปริมาณ และความต่อเนื่องของคำศัพท์ในตำราเรียนภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาที่ใช้สอนใน คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ท้ายสุดนี้ คณะกรรมการจัดทำวารสารปริทัศน์ ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ช่วย เสนอบทความ งานวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านมา ณ ที่นี้

อัครา อ้วนพคุณ

(อาจารย์อัครา อ้วนพคุณ)

บรรณาธิการ